

ร่างรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชนิ จังหวัดตรัง

รายการแข่งขัน	กรรมการตัดสิน	โรงเรียน	หมายเหตุ
กิจกรรมสถานักเรียน ระดับ ม.1 – ม.6	นายอุทธรณ์ ทองในแก้ว	สามัคคีศึกษา	ประธานกรรมการ
	นายจักรพงษ์ ทองประดับ	จุฬารณราษฎรวิทยาลัยตรัง	รองประธาน
	นายทวี ทองขาว	นาโยงวิทยาคม	กรรมการ
	นายดำรง ช่วยเรื่อง	วิเชียรมาตุ2	กรรมการ
	นายณนันทน์ สิ้นฝาด	ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์	กรรมการ
	นายอาทร แยมบริบูรณ์	ในเตาพิทยาคม	กรรมการ
	นางสาวยุภาพรรณ แผล่หู	สภาราชนิ จังหวัดตรัง	กรรมการ
	นายธีรติ ล้วนเส้ง	วิเชียรมาตุ	กรรมการ
	นางสาวละมุล เอียดเฉลิม	ห้วยยอด	กรรมการ
	นายบุญชม ศิริกุลพิทักษ์	สามัคคีศึกษา	กรรมการ
	นางสาวศณีนารถ แซ่ตัน	วังวิเศษ	กรรมการ
	นางทิพาภรณ์ ประจวบไพบุลย์	สิเกาประชาผดุงวิทย์	กรรมการ
	นายสุรชัย คงบางยาง	สภาราชนิ จังหวัดตรัง	กรรมการ
	นายวิเชียร ประสิทธิ์เสรีรัฐ	กันตังพิทยากร	กรรมการ
	นายทำนุ ส้องเจริญ	น้ำผุด	กรรมการ
นางสาวกัลยา บิลสะอาด	สิเกาประชาผดุงวิทย์	กรรมการและเลขานุการ	

รายการแข่งขัน	กรรมการตัดสิน	โรงเรียน	หมายเหตุ
การแข่งขัน ยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1 – ม.3	นางปณณฉันทน์ จันทร์นภางค์กุล	สภาราชนิ จังหวัดตรัง	ประธานกรรมการ
	นางอัมไพ รอดรัตน์	วิเชียรมาตุ	รองประธาน
	นางสาวณัฐกัญญ์ จันทร์ทอง	กันตังพิทยากร	กรรมการ
	นางมาลัย ไฉนวนงษ์	คันทพิทยาการ	กรรมการ
	นางสาวสุจินต์ การ่อแก้ว	สภาราชนิ 2	กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน ยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.4 – ม.6	นางสุกัญญา จงใจ	ห้วยยอด	ประธานกรรมการ
	นางสาวรัชฎา ลดาชาติ	สภาราชนิ จังหวัดตรัง	รองประธาน
	นางสาวสุชาดา อ้าลอย	วิเชียรมาตุ	กรรมการ
	นางสาวสุจินต์ การ่อแก้ว	สภาราชนิ 2	กรรมการ
	นางสาววรรัตน์ รอบคอบ	กันตังรัชฎาศึกษา	กรรมการและเลขานุการ

รายการแข่งขัน	กรรมการตัดสิน	โรงเรียน	หมายเหตุ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อน ที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) ระดับ ม.1 – ม.3	นางพยอม ธีวรส	วิเชียรมาตุ	ประธานกรรมการ
	นางสาวสิวิณี สุวรรณ	ห้วยนางราษฎร์บำรุง	รองประธาน
	นางบุญลือ ทิวตา	ห้วยยอด	กรรมการ
	นางเรณู ประดู่	รัชฎา	กรรมการ
	นางสาวมยุรี พลวัฒน์	ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์	กรรมการ
	นางสาวกุลศยา สิริภูวดล	สภาราชินี 2	กรรมการ
	นางสาวจันทิมา กิตติปัญโญติ	สวัสดิ์รัตนากิมุข	กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อน ที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) ระดับ ม.4 – ม.6	นางอำไพ ชั่งคิด	ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์	ประธานกรรมการ
	นางสาวอัญชลีพร อภินันทนถิระ	บางดีวิทยาคม	รองประธาน
	นางสาวณัฐวิสา เถรว่อง	วิเชียรมาตุ	กรรมการ
	นางสุปราณี พานิชกุล	ลำภูราเรืองวิทย์	กรรมการ
	นางลักขณา บุญเพ็ญ	สภาราชินี จังหวัดตรัง	กรรมการ
	นางสุดา หยงหลัง	สภาราชินี 2	กรรมการ
	นางมณฑา รongเดช	ปะเหลียนผดุงศิษย์	กรรมการและเลขานุการ

รายการแข่งขัน	กรรมการตัดสิน	โรงเรียน	หมายเหตุ
การแข่งขันการทำ หนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1 – ม.3	นางอรรธยา ชูเอน	สภาราชินี จังหวัดตรัง	ประธานกรรมการ
	นางสาวกนกวรรณ ศรีชุมพวง	ประชาวิทยา	กรรมการ
	นางสาวปทุมพร เอ็งฉ้วน	บูรณะรำลึก	กรรมการ
	นางสาวอิสรินทร์ ดินุ่ม	สภาราชินี จังหวัดตรัง	กรรมการ
	นายฐานันต์ ศรีเทพ	ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์	กรรมการ
	นางสาววรรัตน์ รอบคอบ	กันตังรัชฎาศึกษา	กรรมการ
	นางอุบล มาบูร	สามัคคีศึกษา	กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำ หนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4 – ม.6	นางสายสุนีย์ วาริรัตน์	วิเชียรมาตุ	ประธานกรรมการ
	นางสาวชลลพร กุญชรินทร์	ทุ่งหนองแห่งประชาสรรค์	กรรมการ
	นายณัฐวุฒิ บุญจันทุน	ปัญญาวิทย์	กรรมการ
	นางสาวสมฤดี จันทร์ก้าน	จูงฮัวโตะเซียว	กรรมการ
	นางเจียรธิรา ขุนชำนาญ	หาดสำราญวิทยาคม	กรรมการ
	นางชวันรัตน์ ขาวดี	สภาราชินี จังหวัดตรัง	กรรมการ
	นางเจริญศรี นวลน้อม	บูรณะระลึก	กรรมการและเลขานุการ

\*\*\* หมายเหตุ เชิญกรรมการตัดสินทุกท่านประชุมหารือในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.

ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง